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Arweinwyr â Phrofiad o Lygad
y Ffynnon

Beth yw arweinydd â phrofiad o
lygad y ffynnon

Dyma rywun sy’n defnyddio ei brofiad ei
hun i helpu newid pethau neu wneud
pethau'n wella ar gyfer pobl eraill.

Er enghraifft, efallai bydd rhywun sydd ag
anhawster dysgu’n sefydlu grŵp i gefnogi
pobl eraill sydd ag anawsterau dysgu.

Beth yw’r Rhaglen Arweinwyr â
Phrofiad o Lygad y Ffynnon?

Dyma arian a roddir gan y Cronfa
Gymunedol Y Loteri Genedlaethol ar gyfer
grwpiau sy’n cael eu rhedeg gan bobl â
Phrofiad o Lygad y Ffynnon sydd eisiau
helpu pobl eraill.

Mae’r arian yn dod gan bobl sy’n chwarae’r
Loteri Genedlaethol.
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Dim ond swm bach o arian sydd gennym
felly ni fydd pawb sy’n gofyn am arian yn
ei dderbyn.

Mae’n rhaid bod gan y person sy’n gofyn
am yr arian brofiad o lygad y ffynnon o’r
bobl y maent eisiau eu helpu.

Mae’n rhaid defnyddio’r arian i helpu pobl
eraill.

Gallwch chi ofyn am swm rhwng £20,000
a £50,000.
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Pwy sy’n gallu gofyn am arian?

I ofyn am arian mae’n rhaid i chi dicio’r
holl flychau hyn:

● Mae’n rhaid i’r gwaith rydych yn ei
wneud fod yn y Deyrnas Unedig

● Grŵp gwirfoddol neu gymunedol

● Grŵp sy’n cael ei redeg gan rywun â
phrofiad o lygad y ffynnon

Mae’n rhaid i’r grŵp fod yn un o’r rhain
hefyd:

● Elusen gofrestredig

● Grŵp neu glwb sydd â rheolau go iawn
ar sut maen nhw’n cael eu rhedeg
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● Cwmni nid er elw

● Menter gymdeithasol.

Gallwch chi ddim ofyn am arian os nad
ydych chi’n un o’r pethau hyn.

Sut i ofyn?

I ofyn am arian mae’n rhaid i chi esbonio
pam mae angen yr arian arnoch chi.
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Gallwch chi wneud hyn:

● Yn ysgrifenedig

● Mewn fideo.

Mae’n rhaid i hwn gael ei anfon yn ôl
atom ni erbyn 5pm ar ddydd Llun 25
Chwefror 2019.

Yn Ysgrifenedig

Mae’n rhaid ysgrifennu hwn gan
ddefnyddio Word ac mae’n rhaid bod e’n
4 tudalen ar y mwyaf.
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Ar Fideo

Mae’n rhaid I’ch fideo bod yn 6 munud ar
y mwyaf.

Gallwch chi anfon manylion eich cyllideb
a’ch manylion cyswllt yn ysgrifenedig.

Ar beth gallwch chi wario’r arian?

Dyma rai syniadau o’r hyn y gallwch
wario’r arian arno:

● Cyfarpar

● Digwyddiadau
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● Costau staff

● Hyfforddiant

● Cludiant

● Biliau

● Treuliau gwirfoddolwyr.
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Allwch chi ddim wario’r arian ar y pethau
hyn:

● Pethau mae’r llywodraeth yn talu
amdanynt yn barod, fel meddygon

● Costau neu fenthyciadau annisgwyl

● Cynhyrchu Trydan

● Talu rhywun arall i ysgrifennu’r ffurflen
hon
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● Pethau gwleidyddol neu grefyddol

● Gwneud elw

● TAW

● Alcohol

● Costau adeiladu.
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Beth sy’n digwydd nesaf?

Byddwn yn edrych ar y ceisiadau i gyd.
Bydd y rhai gorau’n mynd ymlaen at y
cam nesaf, sef cam 2.

Os byddwch yn mynd trwodd i gam 2,
byddwn yn cysylltu â chi i gael mwy o
wybodaeth.

Gwybodaeth y bydd angen i ni ei
chael yng ngham 2

Does dim angen i chi anfon yr wybodaeth
hon nawr.

Er mwyn i chi gael arian gan y Cronfa
Gymunedol Y Loteri Genedlaethol Fawr
bydd angen mwy o wybodaeth gennych
chi am 2 o bobl o’ch grŵp neu fudiad.
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Mae’n rhaid i’r 2 o bobl beidio â bod:

● Yn berthnasau

● Yn briod

● Mewn perthynas

● Yn byw gyda’i gilydd.

Gwybodaeth y bydd angen i ni ei chael am
y bobl hyn:

● Enwau
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● Cyfeiriad neu rif ffôn neu e-bost

● Dyddiad geni

● Am y mudiad:

Enw

Cyfeiriad

Côd post

● Y math o fudiad - Elusen, er enghraifft
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Hefyd, bydd angen i chi ddangos copi i ni
o’ch:

● Cyfrifon banc

● Cyfansymiau arian sy’n dod i mewn
bob blwyddyn.

Os byddwch yn mynd trwodd i gam 2 bydd
angen i ni gael llythyr gan fanc eich
mudiad.

Mae’n rhaid bod hwn yn dangos:

● Enw cyfreithiol y Mudiad

● Cyfeiriad

NAME
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● Enw’r Banc

● Y rhif cyfrif a’r côd didoli

● Dyddiad y llythyr.

Ar ôl i ni edrych ar yr wybodaeth hon
byddwn yn rhoi gwybod i chi p’un a ydych
wedi llwyddo i gael yr arian neu beidio.

Byddwn yn gwneud ein penderfyniad
erbyn diwedd mis Ebrill 2019.

12-34-56
01234567
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Gwiriadau

Mae angen i ni wneud gwiriadau ar yr
wybodaeth rydych yn ei hanfon atom
ni hefyd.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y
gwiriadau mae angen i ni eu gwneud yma:
www.biglotteryfund.org.uk/welsh/fundin
g/funding-guidance/information-checks

Cysylltu â ni

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu
mae angen mwy o wybodaeth neu
gefnogaeth arnoch, gallwch chi:

Anfon e-bost:
profiadolygadyffynnon@cronfaloterifawr
.org.uk

mailto:profiadolygadyffynnon@cronfaloterifawr.org.uk
mailto:profiadolygadyffynnon@cronfaloterifawr.org.uk
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Ffonio:
0300 123 0735

Cyfnewid Testun 18001 plws 0300 123
0735
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Atebwch y Cwestiynau hyn i
gyd

Gallwch ateb y rhain yn ysgrifenedig neu
ar fideo.

1. Beth yw enw eich mudiad (os oes
gennych rif elusen dywedwch wrthym
beth ydyw).

2. Beth mae pobl â phrofiad o lygad y
ffynnon yn ei wneud yn eich mudiad.

3. Beth ydych chi eisiau ei wneud a sut
mae eich prosiect yn ffitio gydag un
neu fwy o’r rhestr hon o bethau sy’n
bwysig i ni.

1. Dysgu sut rydym yn cefnogi
arweinwyr â phrofiad o lygad y
ffynnon.

NAME
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2. Helpu pobl i feddwl am ba mor
bwysig y mae profiad o lygad y
ffynnon.

3. Dod o hyd i fwy o ffyrdd o gynnwys
pobl â phrofiad o lygad y ffynnon
mewn grŵp.

4. Ble yn y Deyrnas Unedig fydd eich
prosiect yn gweithio.

5. Dywedwch wrthym beth rydych eisiau i
ni dalu amdano, faint yr hoffech ei
wario ar hwn ac am ba gyfnod rydych
eisiau’r arian - llai na 2 flynedd.
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6. Pwy y mae eich prosiect eisiau eu
cefnogi.

7. Pwy yw’r prif berson sy'n llenwi'r
ffurflen hon.

Enw:

E-bost cyswllt:

Rhif ffôn:

Gallwch chi anfon eich atebion i

E-bost:
profiadolygadyffynnon@cronfaloterifawr
.org.uk

Mae’n rhaid i hwn gael ei anfon atom ni
erbyn 5pm ar ddydd Llun 25 Chwefror
2019.
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